



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวสด

กรอบเช้า

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ต่างประเทศ

วันที่: พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2560

ปีที่: 26 ฉบับที่: 9619

Col.Inch: 33.50 Ad Value: 36,850

หัวข้อข่าว:

หน้า: 7(ล่าง)

PRValue (x3): 110,550

ศิลปิน: ชาว-ดำ

## กยท.เตือนชาวสวนยางพาราระวังโรคระบาด แนะนำการดูแลที่ถูกต้องลดความเสียหายมหาศาล

เดือนเกษตรกรชาวสวนยางให้ระวังการระบาดของโรคริวร่วงราเป็นช่วงฤดูแล้ง หรือมีที่เตรียมรับมือจากชาวซึ่งถูกลมได้เร็วในช่วงที่มีความชื้นสูง เศษแต่ละปีสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามหาศาล

นางอรุณรัตน์ ไรจน์สุจิตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูแล้งแล้วอากาศจึงค่อนข้างแห้งและบางพื้นที่ก็จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ้าง เกษตรกรชาวสวนยางนอกจากจะต้องระวังในเรื่องของลมและไฟไหม้สวนยางแล้ว จะต้องดูแลสวนยางไม่ให้ เป็นโรคต่างๆ ด้วย โดยโรคที่พบบ่อยและเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งคือโรคริวร่วงราเป็น ซึ่งมักจะเกิดกับต้นยางกำลังผลิใบอ่อน ช่วงประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน โดยเฉพาะในช่วงที่กลางวันร้อนมากๆ กลางคืนอากาศเย็นตอนเช้ามีหมอกจัดหรือมีฝนในช่วงใบยางอ่อน ทำให้ใบอ่อนเน่าดำ มีรูปร่างบิดงอและร่วง เกิดขึ้นได้ทั้งในสวนยางที่เปิดกรีดแล้วและสวนยางที่ขุดน้อย 1-2 ปี

สำหรับพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคริวร่วงราที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคเหนือ ควรป้องกันด้วยการใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำในช่วงปลายฤดูฝน และใส่ปุ๋ยบำรุงต้นที่มีธาตุไนโตรเจนสูงกว่าปกติเพื่อเร่งให้ใบยางที่ผลิใหม่แก่เร็วขึ้น หลีกเลี่ยงการปลูกยางพันธุ์ที่ผลิใบช้า หากมีโรคระบาดรุนแรง ควรพ่นสารเคมีบริเวณใบที่กำลังผลิออกอ่อน เช่น เบนโนมิล 50% ดับเมล็ดเชื้อที่ใช้ในอัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 7 วันจนพ้นช่วงใบอ่อน

นอกจากนี้ โรคที่เกษตรกรควรระวังอีกโรคคือ โรครากขาวมักจะพบในสวนยางที่ปลูกแทนพื้นที่ป่า และพบมากในยางที่ปลูกแทนในรอบที่ 2 และที่ 3 เพราะเมื่อต้นยางในรอบแรกเป็นโรคแล้วไม่ได้ทำลายเชื้อรา เมื่อปลูกยางรอบใหม่ เชื้อราจึงเข้าทำลายยางที่ปลูกใหม่นั้นได้ในปีแรกๆ

ส่วนการป้องกัน ต้องใช้หลายวิธีรวมกัน ควรเตรียมการตั้งแต่ในช่วงฤดูแล้ง เพราะเป็นช่วงที่สามารถทำได้ง่ายและสภาพอากาศเอื้ออำนวย หลักการคือต้องกำจัดและลดปริมาณเชื้อราที่เหลือหรือที่สุกหรือต้องทำให้ไม่มีเชื้อ โดยให้ขุดคอกยางพาราและกำจัดเศษรากไม้ กิ่งไม้พร้อมเตรียมดินด้วยการพลิกหน้าดินตากให้แห้ง 2-3 รอบ เพื่อกำจัดเชื้อราที่หลงเหลือในดิน ควรใช้สารเคมีป้องกันรักษา

โรคริวร่วงราที่ยังไม่เป็นรุนแรง โดยให้หุ้ครอบเล็กรอบโคนต้นยางพาราเพื่อลดสารเคมีลงในดินข้างที่เป็นโรค และต้นข้างเคียงในแถวเดียวกัน เนื่องจากเชื้อโรคริวร่วงราไปฝังดินใกล้เคียงแล้ว ทำซ้ำทุกๆ 4-6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี สารเคมีที่ใช้ เช่น ไซโปรโคนาโซล ไครอะโดเมฟอน โพรพิโคนาโซล ในอัตรา 5 ซีซี/น้ำ 1-2 ลิตร ราดลงรอบรอบโคนต้นยางพาราที่เป็นโรค และต้นข้างเคียงในแถวเดียวกัน ทำซ้ำทุก 4-6 เดือน ในช่วงเวลา 2 ปี

“โรคต่างๆ ของยางพารา เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามหรือไม่ทันความสำคัญ เพราะถือเป็นมหันตภัยเงียบที่สำคัญ แม้บางครั้งโรคที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยจะระบาดไม่รุนแรงมากนักทำให้ต้นยางตายแต่มีผลทำให้ผลผลิตลดลง หรือทำให้ต้นยางมีขนาดเล็กเปิดกรีดได้ช้า ดังนั้นหากเกษตรกรสงสัยว่ายางพาราเป็นโรคควรจะเร่งป้องกันและจำกัดอย่างถูกต้องทันที โดยสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้จาก กยท. ที่อยู่ “ใกล้ทุกแห่ง” ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี กล่าวในตอนท้าย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/การค้า-การลงทุน

วันที่: พฤศจิกายน 30 มีนาคม - เสาร์ 1 เมษายน 2560

ปีที่: 37 ฉบับที่: 3248 หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 81.84 Ad Value: 102,300 PRValue (x3): 306,900

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์: 'ฉัตรเฉลิม' การันตียางพาราราคาไม่ต่ำ60บาท/กก.ยาว2ปี

# 'ฉัตรเฉลิม' การันตียางพารา ราคาไม่ต่ำ60บาท/กก.ยาว2ปี

## สัมภาษณ์

นับแต่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ดรม.)วันที่ 12 มกราคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในช่วงนั้นสถานการณ์ราคายางของประเทศถือว่าตกต่ำสุดในรอบ 14 ปี “ราคายางเหลือ 4 กิโลกรัม 100 บาท”

ท่ามกลางวิกฤติและความเดือดร้อนของชาวสวนยางดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบความไว้วางใจให้กับ “พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข” ให้มาดูแลและแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ โดยได้มอบนโยบายว่า “ไปทำอย่างไรก็ได้ให้ชาวสวนยางอยู่ดีกินดี” เวลาผ่านมา 1 ปี 2 เดือน “ฐานเศรษฐกิจ” เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษพล.อ.ฉัตรเฉลิม ประธานกรรมการ กยท.ถึงผลงาน รวมถึงมุมมองทิศทางอนาคต

ขององค์กร และชาวสวนยาง ดังนี้

### งานแรกสกัดราคายางร่วง

“พล.อ.ฉัตรเฉลิม” กล่าวว่า หลังมารับตำแหน่ง ปัญหาราคายางตกต่ำและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงตามการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นผู้ใช้จ่ายรายใหญ่ที่สุดของโลกมีการลดลงของภาคการผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง รัฐบาลไทยได้มีโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐจำนวน 1 แสนตัน โดยใช้เงิน 4,500 ล้านบาท เพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรรายละไม่เกิน 15 ไร่ ปรากฏในข้อเท็จจริงสามารถรับซื้อได้แค่ 2,000-3,000 ตัน

“นายกรัฐมนตรีได้ถามว่าไม่ประสบความสำเร็จหรือ? ก็ได้ตอบไปว่า ไม่ใช่ แต่สาเหตุเกิดจากเกษตรกรไปขายยางให้กับพ่อค้าคนกลางในราคาต่ำกว่าที่ กยท.รับซื้อโดยตั้งราคาประกันไว้ 45 บาทต่อกิโลกรัม คือที่



△ พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

กิโลกรัมละ 39 บาท แต่พ่อค้ามารับถึงหน้าบ้านเงินจ่ายสดทันที ขณะที่ขายให้รัฐบาลต้องรอ 1-2 วัน จะไปเบิกเงินก็ต้องเสียเวลาไปธนาคารหรือหาตู้เอทีเอ็ม ดังนั้นเกษตรกรจึงเลือกขายให้พ่อค้ามากกว่า”

อย่างไรก็ตามมองอีกมุมหนึ่งเห็นว่ากลไกตลาดยังทำงาน เพราะถ้ารัฐบาลรับซื้อหมด พ่อค้าคนกลางหมดอาชีพแล้วต่อไปถ้า กยท.ไม่ซื้อ เกษตรกรจะไปขายใคร จึงมองว่า ราคาที่เกษตรกรขายได้ถึงแม้ต่ำกว่าเล็กน้อย แต่



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/การค้า-การลงทุน

วันที่: พฤหัสบดี 30 มีนาคม - เสาร์ 1 เมษายน 2560

ปีที่: 37 ฉบับที่: 3248 หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 81.84 Ad Value: 102,300 PRValue (x3): 306,900

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์ 'ฉัตรเฉลิม' การันตียางพาราราคาไม่ต่ำ 60 บาท/กก.ยาว 2 ปี

การค้าขายไม่ปิดเป็นตลาด และในช่วงนั้นก็เป็นเวลาที่กำลังปิดกรีดยาง ส่วนใหญ่ยางอยู่ในมือผู้ค้าผู้ส่งออกหมดแล้ว ทำให้การซื้อขายของ กยท. ครั้งนี้ใช้เงินไปไม่ถึง 1,000 ล้านบาท

### ควบองค์กรเป็นหนึ่งใน

ขณะเดียวกัน ระหว่างแก้ปัญหาการค้ายางตกต่ำ อีกด้านหนึ่งก็ต้องจัดองค์กรใหม่ไปพร้อมๆ กัน เนื่องจาก กยท. เป็นองค์กรใหม่ที่มีการควบรวม 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย วิทยาลัย 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ส.กย.) และองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) และ 1 หน่วยงานราชการ ได้แก่ สถาบันวิจัยยาง (สวย.) จากที่ผ่านมามีคนต่างทำงาน พอมารวมกันก็มีปัญหาค่อนข้างมาก

“ผมได้ใช้หลักการบริหารคือ ใช้คนให้เป็น แม้อาจจะไม่รู้เรื่องอย่างมาก แต่ก็ทราบว่าคนนี้รู้เรื่องยาง คนนี้รู้เรื่องการตลาดก็มอบหมายให้ทำงาน แต่สิ่งสำคัญคือห้ามทุจริต ผลประโยชน์จะต้องตกถึงชาวสวน อย่าไปคุยแคกับพ่อค้า ถ้าทำอย่างนั้นผมย้าย และลงโทษ ขณะนี้ก็มีที่

ลงโทษไปบ้างแล้ว ถามว่าอยากจะทำอะไรหรือไม่ ก็ไม่อยากจะลงโทษ แต่หากใครทำผิดก็ว่ากันไปตามผิด”

### เร่งสวัสดิการชาวสวน

ประธานบอร์ด กยท. กล่าวอีกว่า นับตั้งแต่ พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ สิ่งที่ชาวสวนยางทุกคนตั้งตาคอย คือ การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมในการส่งออกยางพารา (เงินเชสส์) ในมาตรา 49 ของ พ.ร.บ. เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณนั้นจะจัดสรรเงินชัดเจนตั้งแต่วงเล็บ 1-วงเล็บ 7 ซึ่งในวงเล็บ 5 ชาวสวนยางจะสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ ปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้ว นำร่องช่วยเหลือชาวสวนยางน้ำท่วมภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา

### เหลือยางในสต็อก 1 แสนตัน

สำหรับยางพาราในสต็อกรัฐบาลที่ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 1 แสนตัน ที่ผ่านมามีคนร้องเรียนไม่ให้ระบายยาง เพราะเกรงราคาตก แต่การระบายนับแต่ต้นปีที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าราคาขายไม่ตก แต่เป็นช่วงราคาขาขึ้นจากผลผลิตหรือซัพพลายมีน้อย ถือเป็นจังหวะที่ดีที่สุด ส่งผลทำให้การขายยางในรอบแรกได้ราคาเฉลี่ย ราคา 68 บาทต่อกิโลกรัม ครั้งที่ 2 ขายได้ราคาเฉลี่ย 72 บาท และระหว่างนี้กำลังเปิดประมูลอีกรอบ (เปิดประมูล 31 มี.ค. ประกาศผล 3 เม.ย. 60) คาดจะขายได้ราคาต่ำกว่าใน 2 ครั้งที่ผ่านมาเล็กน้อย เพราะคุณภาพยางแต่นับเป็นความสำเร็จเพราะที่ผ่านมาขายยางราคาเกิน

60 บาทต่อกิโลกรัม แต่ถ้าไม่ระบายค่าเช่าโกดังก็เสียเปล่าประโยชน์

“การบริหารยางในช่วงที่ผ่านมาหลายฝ่ายมีการบูรณาการและช่วยกันทำ ราคาขายวันนี้มีเสถียรภาพดีขึ้นจะเห็นว่า ราคาประมูลยาง (ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา) เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 59) ราคาขายแผ่นดิบ 34.39 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคา 35.53 บาท ปัจจุบันราคา ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560 ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 67.77 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 อยู่ที่ 68.58 บาทต่อกิโลกรัม จะเห็นว่าราคาขายปรับตัวสูงถึง 2 เท่าตัวที่ผ่านมาบางช่วงก็ขึ้นไปถึง 80-90 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตามการประเมินสถานการณ์ราคาขายนับจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี และแนวโน้มในปี 2561 ราคาขายจะอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม และบางช่วงอาจจะสูง

จะเห็นว่าราคาในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวสูงถึง 2 เท่าตัว





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พฤหัสบดี 30 มีนาคม - เสาร์ 1 เมษายน 2560

ปีที่: 37 ฉบับที่: 3248 หน้า: 1(ซ้าย), 2

Col.Inch: 44.87 Ad Value: 56,087.50 PRValue (x3): 168,262.50 คลิป: ลีสี่

หัวข้อข่าว: สินค้ายางพุงปลุกส่งออก

# สินค้ายางพุงปลุกส่งออก

ยางรถ-ถุงมือคาน้ำปรับราคา

ราคายางพุงดินส่งออกวัตถุดิบยางและผลิตภัณฑ์ 2 เดือนแรกโคจรจุด “ยางรถยนต์-ถุงมือยาง” สบโอกาสปรับราคาขึ้น 8-40% สมาคมยางพาราไทยมั่นใจส่งออกเชิงมูลค่าปีนี้ขยายตัว 30-50% ขณะผู้นำเกษตรกรที่ผลประโยชนตกกับผู้ประกอบการมากกว่าชาวสวน จัดกยท.เปิดประมูลยางในสต็อกทำราคาถูกลง

อ่านต่อหน้า > 02

ข่าว

สินค้า

จากราคายางพาราได้พุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี (นับจากปี 2556) โดยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในส่วนของยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 93.52 และ 97.89 บาท/กก.ตามลำดับ แหล่งข่าวจากวงการยางเปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากผลพวงดังกล่าวส่งผลให้ผู้ผลิตยางรถยนต์ข้ามชาติหลายรายที่มีฐานการผลิตในไทยใช้เป็นเหตุผลในการขอปรับราคาขายรถยนต์ในประเทศและส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่า 8% เช่นค่ายบริดจสโตน และไฮโกฮามาจากญี่ปุ่น และค่ายกู๊ดเยียร์จากสหรัฐอเมริกา เป็นต้น รมรมมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจากราคายางที่ปรับตัวสูงขึ้น

สอดคล้องกับข้อมูลของกรมศุลกากรที่ระบุถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยในช่วง 2

## เปรียบเทียบราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่



ที่มา : “ฐานเศรษฐกิจ” รวมรวม ■ ยางแผ่นดิบ ■ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 **ฐานเศรษฐกิจ**

เดือนแรกของปี 2560ว่ามีมูลค่ารวม 5.34 หมื่นล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 57.6% ในจำนวนนี้เป็น การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางประเภท ยางยานพาหนะมากที่สุดมูลค่า 2.35 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 26.1% รองลงมาเป็นถุงมือยางมูลค่า 5,605 ล้านบาท ขยายตัว 10% ที่เหลือเป็นผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ เช่น สายพานลำเลียงและสิ่งกำลัง ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางเกษตรกรรม เป็นต้น

สอดคล้องกับนายประชัย กองวารี นายกสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย ที่เผยว่า การขยายตัวของ การส่งออกถุงมือยางที่สูงขึ้นมากในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้เป็นผลพวงจากต้นทุนยางขึ้นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตถุงมือยางที่ปรับตัวสูงขึ้น 40% ส่งผลผู้ประกอบการถุงมือยางมีต้นทุนที่สูงขึ้น จึงได้ปรับราคาสินค้าส่งออกเพิ่มจากเดิมประมาณ 20% มีผลถึงตัวเลขการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าว ขณะที่เวลานี้เป็นช่วงปิดกรีดยางในทุกภาคของประเทศ (มี.ค.-เม.ย.) ผู้ผลิตถุงมือยางได้ซื้อน้ำยางสต็อกไว้เพื่อให้มีเพียงพอต่อการผลิตในช่วง 2 เดือน

ขณะที่นายหลักชัย กิตติพล นายกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย การส่งออกยางพารา

(ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ) ของไทยช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่า 3.89 หมื่นล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 66.2% ผลพวงจากราคายางที่ปรับตัวสูงขึ้น คาดในปีนี้ไทยจะส่งออกยางพาราเชิงปริมาณได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 8% (จากปีที่แล้วส่งออก 3.6 ล้านตัน) และเชิงมูลค่าขยายตัวได้ 30-50% (ปีที่แล้วส่งออก 1.55 แสนล้านบาท)

ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ราคายางที่ปรับตัวสูงซึ่งเป็นผลดีกับเกษตรกร แต่เทียบแล้วผลประโยชน์และผลกำไรจะตกกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากกว่า เช่นจะเห็นว่าราคารถยนต์เมื่อปรับขึ้นแล้ว ช่วงราคายางวัตถุดิบลดลงค่ายรถยนต์ก็ไม่ได้ปรับลดราคาลงตาม

อย่างไรก็ดีแม้เวลานี้จะเป็นช่วงปิดกรีดยาง ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยแต่จะเห็นว่าราคายางกลับลดลงต่อเนื่องจากเดือนมกราคม 2560 ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น 3 ณ ตลาดกลาง อ.หาดใหญ่ เฉลี่ยทั้งเดือนอยู่ที่ 82.09 และ 86.19 บาท/กก.ตามลำดับ ล่าสุด ณ วันที่ 28 มีนาคมลดเหลือ 67.53 และ 69.82 บาท/กก. ตามลำดับ มองว่ามีส่วนสำคัญจากการที่การ

ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เปิดประมูลระบายยางในสต็อก 3.1 แสนตันในราคาต่ำ โดยล่าสุดวันที่ 31 มีนาคมนี้เตรียมเปิดประมูลอีก 1.07 แสนตัน ผู้ค้าได้ใช้ราคาคงที่กล่าวมาคราดราคาปรับขึ้นจากเกษตรกร ทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างมาก ทั้งนี้เกษตรกรได้เตรียมเคลื่อนไหวขุมขุมขบไล่ผู้ว่าการ กยท. ■



ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 07:25

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เร่งเครื่องผลักดันสร้างมูลค่าไม้ยางตามมาตรฐาน FSC ร่วมกับ บริษัทนัมเบอร์ไนน์ฯ หวังแปรรูปสู่...

## กยท. เร่งเครื่องผลักดันสร้างมูลค่าไม้ยางตามมาตรฐาน FSC ร่วมกับ บริษัทนัมเบอร์ไนน์ฯ หวังแปรรูปสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือกชีวมวล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม



เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) MOU กับ บริษัท นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากไม้ยางพารา ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาไม้ยางพาราของชาวสวนยางไทยให้ได้มาตรฐาน FSC เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ยางในประเทศ ส่งเสริมมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าในการส่งออก โดยใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ แปรรูปสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือกชีวมวล สร้างมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีการสนับสนุนการทำสวนยางตามมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการยางพาราประชารัฐ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กยท. ตัวแทนภาครัฐ และตัวแทนภาคเอกชน พร้อมทั้ง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศล่าสุด กยท. และบริษัท นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาและสร้างเกณฑ์การตัดสินอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล หวังเพิ่มมูลค่าไม้ยางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ด้วยการใช้อย่างพาราและผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราในการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

"บทบาทของ กยท. จะสนับสนุน ส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรชาวสวนยาง ให้เห็นถึงความสำคัญและโอกาสในการพัฒนาสวนยางของเกษตรกรตามมาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) หรือ PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ยางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ โดยใช้ไม้ยางพาราและเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราในการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ หากเกษตรกรชาวสวนยางสนใจ กยท. พร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมและให้ความรู้เต็มที่" ดร.ธีรัช กล่าว

ด้าน ดร.วระชาติ ทนังผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด ประกอบกิจการด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท นอกจากการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลแล้ว ยังสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกและรับซื้อไม้โตเร็ว มันสำปะหลัง และพืชอื่นๆ ที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นโอกาสในการสนับสนุนสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และกระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยางเห็นถึงความสำคัญในการจัดการสวนยางให้อยู่ในระดับมาตรฐานระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐาน FSC เนื่องจาก

มาตรฐานดังกล่าว จะเป็นการรับรองคุณภาพและที่มาของไม้ยางส่งออกจากไทย ว่าเป็นสินค้าคุณภาพที่เกิดจากการจัดการสวนยางอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าในการขายไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราไปยังต่างประเทศ

"ปัจจุบันตลาดในต่างประเทศมีความสนใจและมีความต้องการไม้ยางพาราจากไทยค่อนข้างสูง โดยการใช้อย่างพารา และเศษไม้ยางที่เหลือจากการแปรรูปมากถึง 80 % เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงาน เชื้อเพลิง แต่เราผลิตและจำหน่ายเพียงในประเทศเป็นหลัก และสามารถส่งออกเพียงบางประเทศเท่านั้น เนื่องจากตลาดใหญ่ๆ ในต่างประเทศ เช่น ยุโรป และญี่ปุ่นมีความต้องการพลังงานทางเลือกมากก็จริง แต่ต้องมีมาตรฐานสากลในการรับรองถึงที่มาของแหล่งวัตถุดิบจึงจะสามารถส่งออกได้ ซึ่งมาตรฐาน FSC จะเป็นตัวยืนยันได้ว่า ไม้จากสวนยางพาราของประเทศไทยที่ใช้ผลิตพลังงานชีวมวล เกิดจากการบริหารจัดการสวนอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน FSC ที่สากลยอมรับ ดังนั้น หากสวนยางในประเทศสามารถดำเนินการจัดการสวนยางตามมาตรฐานดังกล่าวได้จะเป็นการเพิ่มโอกาสและรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทมีความพร้อมในการสนับสนุน ด้านการอบรม และให้ความรู้ถึงผลตอบแทนเมื่อเกษตรกรนำสวนยางเข้าสู่มาตรฐานนี้ และทางบริษัทตั้งเป้าไว้ประมาณ 10,000 – 15,000 ไร่ ต่อปี ซึ่งการร่วมมือกับทาง กยท. ในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสที่ดีให้แก่พี่น้องชาวสวนยางมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน" ดร.วระชาติ กล่าวเพิ่มเติม

## ปันทางไกล...เพื่อถิ่นใต้ มอบเมล็ดพันธุ์แห่งความดี



วันนี้ ( 28 มี.ค.) ที่ลานหน้าหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ เขตเทศบาลเมืองพังงา นายศิลป์ชัย วิฑูรย์พิศาลศิลป์ ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดพังงา นายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา นายสุริยันต์ บุญยานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา นายอินทัย งานดี นายกสมาคมสื่อมวลชนแห่งจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่าแม่โจ้ ในจังหวัดพังงา นักปั่นชมรมจักรยานจังหวัดพังงา และเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับคณะนักปั่นเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ “ปันทางไกล...เพื่อถิ่นใต้ มอบเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ขวัญพลังใจ รากฐานชีวิตพี่น้องชาวใต้” โดยมีการมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักให้แก่ตัวแทนกลุ่ม

ดร.โชคดี ปรโลกานนท์ ตัวแทนคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่น 45 กล่าวว่า โครงการปั่นจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 45 ร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นการรวบรวมพันธุ์พืชผักพื้นบ้านที่เป็นเมล็ด หัว ต้นกล้า ที่ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมสามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อๆไปได้ ส่งมอบให้พี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ

รวมทั้งเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยออกเดินทางในระหว่างวันที่ 17-28 มีนาคม 2560 โดยมีจุดเริ่มต้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา และไปสิ้นสุดที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต





MTODAY <http://www.mtoday.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14:17

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ปันทางไกล...เพื่อถิ่นใต้ มอบเมล็ดพันธุ์แห่งความดี

## ปันทางไกล...เพื่อถิ่นใต้ มอบเมล็ดพันธุ์แห่งความดี



วานนี้ ( 28 มี.ค.) ที่ลานหน้าหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ เขตเทศบาลเมืองพังงา นายศิลป์ชัย วิฑูรย์พิศาลศิลป์ ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดพังงา นายชูชาติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา นายสุรียนต์ บุญยานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา นายอินทัย งานดี นายกสมาคมสี่อมวลชนแห่งจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่าแม่โจ้ ในจังหวัดพังงา นักปั่นชมรมจักรยานจังหวัดพังงา และเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับคณะนักปั่นเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ “ปันทางไกล...เพื่อถิ่นใต้ มอบเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ขวัญพลังใจ รากฐานชีวิตพี่น้องชาวใต้” โดยมีการมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักให้แก่ตัวแทนกลุ่ม

ดร.โชคดี ปรโลกานนท์ ตัวแทนคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่น 45 กล่าวว่า โครงการปั่นจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 45 ร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นการรวบรวมพันธุ์พืชผักพื้นบ้านที่เป็นเมล็ด หัว ต้นกล้า ที่ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม สามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อๆไปได้ ส่งมอบให้พี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยออกเดินทางในระหว่างวันที่ 17-28 มีนาคม 2560 โดยมีจุดเริ่มต้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา และไปสิ้นสุดที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต